



## ... เด็ก (ตาม) แนว ...

“เด็กแนว”... เป็นศัพท์ที่วัยรุ่นไทยยุคนี้สมัยนี้ใช้กันมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศ เด็กคนไหนเป็นเด็กแนวสังเกตได้ไม่ยากเย็นอะไรเลย ส่วนใหญ่เรามักพบเห็นได้จาก ท่าทางการแสดงออก การใช้ภาษาในการพูดคุย และการแต่งตัว เพราะเด็กแนวมักจะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่น การตัดผมก็มักจะเกิดจากการเสริมแต่งเป็นทรงที่คิดและตัดแต่งเอง ตามแต่สไตล์ของแต่ละคน เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มักจะแตกต่างจากเด็กคนอื่น ๆ ทั่วไป ที่อยู่ในวัยเดียวกัน อาทิ ถ้าเป็นเสื้อนักศึกษา ก็ต้องหาซื้อที่มีลวดลาย (ผิระเบียบ) กางเกงก็มักจะตัดเย็บใหม่ให้มีขอบขาที่ลีบเล็ก มีโซ่มาคล้องพาดที่หูกางเกง ส่วนรองเท้าก็ขอให้ลวดลายที่แปลกๆ ซึ่งถ้าผู้ใหญ่หลายคนมองแล้วก็คงจะรับได้ยากพอสมควร

การเป็นเด็กแนว เป็นพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหนึ่งของวัยรุ่น หรือเป็นการเรียกร้องความสนใจจากสังคมรอบข้าง ซึ่งทุกคนเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็ย่อมมีความต้องการ ความรู้สึก เช่นเดียวกันนี้ เพียงแต่ช่วงเวลา สถานที่ และการเปิดกว้างของสังคมเป็นบ้านหลอมให้วัยรุ่นในแต่ละช่วงเวลามีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป

คำว่า “เด็กแนว” มีหลายคนได้ให้คำนิยามที่ต่างกันไป แต่ก็พอสรุปได้ว่า เป็นการที่บุคคลสร้างแนวทางการใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเอง และสร้างความแตกต่างไม่ให้เหมือนใคร หรือไม่ให้มีใครเหมือน ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดีมากทีเดียวในยุคนี้สมัยนี้ที่แต่ละคนต้องแข่งขันกันอย่างมาก เพื่อความอยู่รอด ยิ่งถ้าจะทำธุรกิจแล้วละก็ ต้องคิดต้องสร้างสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันให้ได้ ก็จะประสบความสำเร็จในด้านยอดขายได้อย่างไม่ยากเย็น แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับวัยรุ่นไทยนั่นคือการเป็นเด็กแนวไม่ได้เกิดจากความคิดของตัวเองเท่าที่ควร แต่มักเป็นเด็กแนวตามแนวทางที่คนอื่นได้ทำมาแล้ว หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “เด็กตามแนว” มากกว่า ทำให้ถึงพูดเช่นนี้ ก็ลองมองไปรอบๆ ตัวดูเอาก็แล้วกัน ทั้งการแสดงออก การแต่งกาย ถอดแบบกันมาเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ แสดงว่าเด็กวัยรุ่นไทยก็ยังไม่เป็น “เด็กแนว” จริงๆ

ดังนั้นหากวัยรุ่นไทยอยากจะเป็น “เด็กแนว” ได้ด้วยความภาคภูมิใจทั้งของตนเองและสังคมรอบข้าง ก็อย่าเป็นเด็กแนวเพียงเรื่องของการแต่งกายเท่านั้น ควรจะลองสร้างความแตกต่างในด้านความคิดให้มากขึ้น เพราะการจะทำอะไรให้เกิดความแตกต่างจากคนอื่น ๆ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก และหากนำไปคิดทำอะไรที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาได้ ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความแตกต่าง ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และอาจนำไปสู่การประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นขึ้นมาก็เป็นได้ ...

